

THÁNH LỄ VÀ CHÀU THÁNH THỂ

Vào mỗi Thứ Tư hàng tuần lúc 6 giờ chiều tại nhà thờ St Margaret Mary có Thánh Lễ, sau đó là Châu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi và đọc Kinh Tối.

Xin mời quý vị giáo dân cùng tham dự để cầu nguyện và giúp nâng cao tinh thần cho cộng đoàn. Quý vị hãy mời người thân và bạn bè cùng dự.

CHÚC MỪNG

Xin chúc mừng các em vừa được lãnh nhận Phép Rửa vào tuần rồi.

Janson Jv Sckilf Sarong, con của anh chị Gereme và Jennifer.

Mabel Jasmine Mossop, con của anh chị Aaron và Trudy.

Nguyễn xin Chúa chúc lành cho các em và gia đình.

TUẦN HÀNH BẢO VỆ SỰ SỐNG

Cuộc tuần hành với chủ đề "Mỗi sự sống là một Món quà" sẽ diễn ra vào ngày 10/2/2024 lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Vườn Pennington, đối diện nhà thờ St Peter, North Adelaide.

Như mọi năm, đây là cuộc tuần hành ôn hòa để nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị sự sống của mỗi con người, đặc biệt là các thai nhi.

Đăng ký tham gia miễn phí qua trang mạng

<https://www.trybooking.com/events/landing/1124380>

CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH

Các bài suy tư về Lời Chúa và cầu nguyện chung trong gia đình được Tổng giáo phận biên soạn hàng tuần vào mỗi Chúa Nhật. Tài liệu có thể được tải về từ trang mạng

<https://adelaide.catholic.org.au/schools/catholic-education-sa/family-and-parish-based-catechesis/resources>

CÁC TRƯỜNG HỌC CỦA GIÁO XỨ:

Ba trường giáo xứ của chúng tôi cung cấp chương trình giáo dục Công giáo từ Lớp Mẫu giáo đến Lớp 6. Hãy liên hệ với từng trường để biết thêm thông tin

-Trường St Margaret Mary 5 Eldon Street, Croydon Pk (8445 5800)

Hiệu trưởng: Cô Kelly Campbell.

-Trường St Patrick 33 Dudley St, Mansfield Park (8303 4500)

Hiệu trưởng: Cô Barbara Ahern.

-Trường Whitefriars 45 Beaufort St, Woodville (81787700)

Hiệu trưởng: Thầy Frank Congedi.

Các trường đều có buổi cho các em vui chơi hàng tuần

Trường St Margaret Mary vào Thứ Sáu, từ 9:15 đến 10:30 sáng

Trường St Patrick vào Thứ Tư và Thứ Sáu, 9:30 đến 10:30 sáng

Trường Whitefriars vào Thứ Ba và Thứ Năm, từ 9 đến 10:30 sáng



Giáo Đoàn



CHÚA NHẬT THỨ HAI THƯỜNG NIÊN, NĂM B
Ngày 14 Tháng 01 Năm 2024

"Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau" (Ga 15:17)

Lời Chúa - Lộc Xuân 2023

Nhà thờ St Margaret Mary
286 Torrens Road
Croydon Park

Nhà thờ Mater Dei
55 Beaufort St
Woodville Park

Nhà thờ St Patrick
33 Dudley St
Mansfield Par

Văn phòng Giáo xứ
286 Torrens Road, Croydon Park
Phone:
8346 0944
Email:
hello@croydonparish.com.au

Cha xứ: **Cha Charles Lukati**
Cha phụ tá: **Cha Saminathan Arockiasamy SdM**

Điều phối CT Bí Tích: **Cô Kirsty Power**
Thư ký Giáo xứ: **Cô Paula Noujaim**
Trợ lý Văn phòng: **Cô Melissa Hernandez**

Các Thánh Lễ trong tuần tới: từ ngày 16/1 đến ngày 21/1/2024

THÁNH LỄ TRONG TUẦN

-Thứ Ba 9.15am tại St Margaret Mary
-Thứ Tư 9am tại St Patrick
6pm tại St Margaret Mary, tiếp theo là Châu Thánh Thể và Kinh tối
-Thứ Năm 9.15am tại St Margaret Mary
-Thứ Sáu 9.15am tại Mater Dei

THÁNH LỄ CUỐI TUẦN

-Thứ Bảy 6pm tại Mater Dei
-Chúa Nhật 8.30am tại St Patrick
8.30am tại St Margaret Mary (*tiếng Ba Lan*)
10.30am tại St Margaret Mary
5.00pm tại Mater Dei (*tiếng Việt*)

Bí tích Hòa giải: Từ 12-12.30 trưa tại nhà thờ St Margaret Mary,
Hoặc gọi văn phòng giáo xứ 83460944 để lấy hẹn

Nhà thờ St Margaret Mary: mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ văn phòng làm việc từ 9.30am đến 3pm cho những người muốn cầu nguyện riêng.

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3: 3-10, 19

Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Ngày ấy, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt Hòm Bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con đây", rồi chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Này con, Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: 'Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe'". Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel, Samuel!" Và Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe". Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. **Đó là Lời Chúa.**

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.

1. Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Người đã nghiêng mình về bên con, Người đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
2. Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Người đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến".
3. Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận đáy lòng con.
4. Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 6: 13-15, 17-20

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh chị em thân mến, thân xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác. Thiên Chúa đã cho Chúa sống lại, cũng sẽ dùng quyền năng Người cho ta sống lại. Anh chị em không biết thân xác anh chị em là chi thể của Chúa Kitô sao? Nhưng ai kết hợp với Chúa thì nên một thân trí. Vậy hãy xa lánh dâm dật. Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình. Anh chị em không biết thân xác anh chị em là đền thờ Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trong anh chị em mà anh chị em đã nhận lãnh nơi Thiên Chúa, vì anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh chị em đã được mua chuộc bằng một giá rất lớn. Vậy anh chị em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác anh chị em. **Đó là Lời Chúa.**

TIN MỪNG: Jn 1: 35-42

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoái mặt lại, thấy họ đi theo mình, thì nói với họ: "Các người tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Người là Simon, con ông Gioan, người sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá". **Đó là Lời Chúa.**

CẦU NGUYỆN:

Xin cầu nguyện cho các linh hồn Boja Petryszak (giỗ đầu), Charlie Oueiss (giỗ 20 năm), Maria, Simon Phung Ca, Maria Nguyen thi Cu.

Xin cầu nguyện cho các người bệnh: Camen Hall, Franco Zardo, Ken Davey, David Scott, Anna Sagesca, Nha Thanh Le, Jim McClure, Hien Vu Thai Nguyen, Roma Sergi, Karen Mesa, Richard Mesa, Paul Nelson, Barbara Nelson, Enza Langone, Samuel Nguyen, Orlando Mammone, Rosina Riccio, Angelina Luppino, Phanxico Phuoc, Salvatore Borbouo, Camella Mammone, Tommy O'Mahony, Nicolena DiGiovanni, Dam Thi Khuc, Velibor, Boris & Bob Basevski, Giuseppina Candido, John Best, Jean Wishmuller, Mike Kain, Daryll Abrea, Veronica Aguilera, Rosa Greco, Cammi Longford, Alicea Longford, Giuse Nguyen Thanh Dam, Joseph Patrose, Thomas Peter, Joe Vozzo, Chong Vu, Vince Greco, Marta Aguilera, Gloria Zelava, Viet Nguyen.

CHƯƠNG TRÌNH BÍ TÍCH CHO NĂM 2024:

Xin mời quý Phụ huynh có con em đang học từ lớp 3 trở nên vào năm 2024, hãy đăng ký cho con em tham gia Chương trình Bí tích của Giáo xứ năm 2024.

Xin liên hệ Văn phòng Giáo xứ hoặc các trường học của giáo xứ để ghi danh Thêm thông tin, liên lạc Văn phòng Giáo xứ Croydon Park theo số 8346 0944 hoặc hello@croydonparkparish.com.au

LỊCH LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG GIÁO XỨ:

Cha Charles Lukati đang nghỉ phép hàng năm cho đến đầu tháng Hai. Cha Sam sẽ thay mặt để tham dự các buổi cầu nguyện của Giáo xứ.

Cô Paula Noujaim thư ký văn phòng giáo xứ cũng đang nghỉ phép từ đầu năm 2024. Do đó lịch làm việc của văn phòng trong tháng 1 và 2 sẽ thay đổi như sau:

Thứ Hai: không làm việc
Thứ Ba: 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Thứ Tư: 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều
Thứ Năm: 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa.

Trợ lý văn phòng, cô Melissa Fernandez sẽ làm việc bán thời gian để xử lý công việc.

Nếu quý vị không gọi điện cho văn phòng được, xin để lại lời nhắn qua điện thoại hoặc email đến văn phòng qua địa chỉ hello@croydonparkparish.com.au.

ĐÓNG GÓP TẠ ƠN BẰNG ỨNG DỤNG TRỰC TIẾP:

Tổng giáo phận Adelaide thiết kế một Ứng dụng trực tiếp mới để cho giáo dân đóng góp Tạ ơn. Giáo dân có thể thiết lập quyền góp định kỳ hoặc nguyện năm cho Địa phận và Giáo xứ. Quý vị dùng máy chụp hình trên điện thoại để quét mã QR, sau đó nhấn lên hàng chữ trên màn hình mới nổi lên "Adelaide.GoodGiving.com.au" và theo chỉ dẫn kế tiếp **Give Easily:** to 1st, 2nd and Special Collections Scan QR Code with camera "Adelaide.GoodGiving.com.au"

